

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามลำดับดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. สมมติฐานของการวิจัย
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผลการวิจัย
6. อภิปรายผล
7. ข้อเสนอแนะ



#### วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

## สมมติฐานการวิจัย

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจ ให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนที่มีเพศ และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอ นาควน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

## วิธีการดำเนินการวิจัย

1. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอ นาควน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2,432 คน เป็นประชากรในการวิจัย
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอ นาควน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนของประชากร ตามสูตรของ ยามานะ (Yamane) จำนวน 344 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยจะเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ได้รับการสุ่มตามเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ทั้งหมดรวม 344 คน โดยเป็นเพศชาย จำนวน 188 คน เพศหญิง 156 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
  - ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสำรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ และหมู่บ้าน
  - ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอ นาควน จังหวัดมหาสารคาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ตัวเลือก จำนวน 28 ข้อ
  - ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอ นาควน จังหวัดมหาสารคาม

## การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมด 344 ชุด โดยนำมาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อแต่ละคนในแบบรหัส นำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

## สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม

จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร ด้านสาธารณสุขปโภค ด้านการคมนาคม และด้าน สาธารณูปการ ตามลำดับ

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ แตกต่างกัน

2.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ ระหว่างเพศชาย กับ เพศหญิง โดยรวม พบว่า ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตาม การ โอนภารกิจให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลดงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3 ด้าน คือ ด้านการคมนาคม ด้านสาธารณสุขปโภคและด้านสาธารณูปการ ส่วนด้านผัง เมืองและการควบคุมอาคาร พบว่า แตกต่างอย่างไม่มีความนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตาม การโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ระหว่างหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความว่าต้องมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน จำนวน จำนวน 13 คู่ คือ ระหว่าง หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 โดยที่ประชาชน หมู่ที่ 7 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน น้อยกว่า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

ระหว่าง หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , และหมู่ที่ 7 โดยที่ประชาชน หมู่ ที่ 7 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน น้อยกว่า หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 5 , และหมู่ที่ 6

ระหว่าง หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , และหมู่ที่ 7 โดยที่ประชาชน หมู่ที่ 7 มีระดับความ คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลคงควน น้อยกว่า หมู่ที่ 3 , และหมู่ที่ 7

ระหว่าง หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 7 , และหมู่ที่ 8 โดยที่ประชาชน หมู่ที่ 7 มีระดับความ คิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลคงควน น้อยกว่า หมู่ที่ 5 , และหมู่ที่ 8

ระหว่าง หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 8 โดยที่ประชาชน หมู่ที่ 7 มี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน น้อยกว่า หมู่ที่ 8 , และหมู่ที่ 9

เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4 ด้าน คือ ด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และด้านการผังเมืองและ การควบคุมอาคาร

3. สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยสรุป ดังนี้

จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ด้านการคมนาคม พบว่า เมื่อถนนมีสภาพที่ชำรุด อบต. ควรรับดำเนินการซ่อมแซม ควรให้มีการจัดทำถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน ควรเพิ่ม การก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร และควรมีมาตรการในการจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก ที่วิ่งผ่านถนนลาดยาง หรือคอนกรีต ของหมู่บ้าน ด้านสาธารณสุขพบว่ามี การก่อสร้างระบบคลองชลประทานให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านและควรมีการสร้างระบบประปาที่ได้มาตรฐาน ครบทุกหมู่บ้าน ด้านสาธารณสุขควรมีการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะตามถนนและตามซอยต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และ ควรสนับสนุนให้มีตลาดชุมชนประจำตำบล ในการแลกเปลี่ยนสินค้าด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร พบว่า ควรมีการออกกฎระเบียบควบคุมสิ่งก่อสร้างอย่างจริงจัง ควรมีการควบคุมสถานบริการให้มีโซนที่ชัดเจน และควรสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อประชาชน

#### อภิปรายผล

จากผลการวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยอภิปรายตามข้อสรุป ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร ด้านสาธารณสุขพบก ด้านการคมนาคม และด้านสาธารณสุข ตามลำดับ

อาจเป็นไปได้ว่า ในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการพัฒนาในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามการโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจในหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยปรากฏเห็นได้จากแนวทางการพัฒนาที่

ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ในทุกๆปี รวมทั้งแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในทุกๆ วาระดำรงตำแหน่ง ต่างกำหนดการดำเนินการพัฒนาที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นลำดับขั้นๆ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มุ่งปฏิบัติในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนเพื่อการเกษตร การปรับปรุงถนน ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และยังมี การดำเนินงานในด้านการพัฒนาระบบชลประทานส่งน้ำเพื่อการเกษตร การจัดทำระบบประปา การจัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จัดทำตลาดชุมชน รวมถึงการควบคุมสิ่งก่อสร้าง โดยเป็นภารกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีการดำเนินการประจำปี

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐวุฒิ เพียงเกต (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแกลง ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย จิตรลัดดา ถิ่นสำราญ (2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย ไพรวรรณ อุปลี (2552 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตำบลเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และด้านส่งเสริมการ

พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย สุทธิรักษ์ ประจกูด (2552 : 132) ได้วิจัย เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามลำดับ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และด้านการจัด ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน โครงสร้าง พื้นฐานตาม การโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงดวน อำเภอนาดูน จังหวัด มหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3 ด้าน คือ ด้านการคมนาคม ด้าน สาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ ส่วนด้านผังเมืองและการควบคุมอาคาร พบว่า แตกต่าง อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยประชาชนเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล แตกต่างกันอย่าง เป็นได้ว่า ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงดวน อำเภอนาดูน จังหวัด มหาสารคาม นั้นโดยส่วนใหญ่บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมือง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ประชาชนเพศชายจะมีความตื่นตัวทางการเมืองการรับรู้ความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคงดวน มากกว่าเพศหญิง อาทิเช่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คงดวน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากถึง ร้อยละ 90 การเข้าร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบล ในการเป็นคณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ ก็มีแต่เพศชาย เช่น คณะกรรมการในการดำเนิน กิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ หรือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในงาน โครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล มากกว่า เพศหญิง

3. ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตกต่างกัน จำนวน 13 คู่ คือ ระหว่าง หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 โดยที่ประชาชน หมู่ที่ 7 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน น้อยกว่า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

ระหว่าง หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , และหมู่ที่ 7 โดยที่ประชาชน หมู่ที่ 7 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน น้อยกว่า หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 5 , และหมู่ที่ 6

ระหว่าง หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , และหมู่ที่ 7 โดยที่ประชาชน หมู่ที่ 7 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน น้อยกว่า หมู่ที่ 3 , และหมู่ที่ 7

ระหว่าง หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 7 , และหมู่ที่ 8 โดยที่ประชาชน หมู่ที่ 7 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน น้อยกว่า หมู่ที่ 5 , และหมู่ที่ 8

ระหว่าง หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 8 โดยที่ประชาชน หมู่ที่ 7 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน น้อยกว่า หมู่ที่ 8 , และหมู่ที่ 9

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นได้ว่า ในการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตาม การ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม ถือได้ว่ามีภารกิจที่จะต้องดำเนินการหลายด้าน ซึ่งการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคงควน ต้องมีการดำเนินการพัฒนาทั้งตำบลในทุกๆ ด้าน และดำเนินในแต่ละหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน โดยการพัฒนาอาจต้องมีการดำเนินการที่ค่อยๆพัฒนา ทีละหมู่บ้านในแต่ละด้าน สับเปลี่ยนกัน ไปตามงบประมาณที่อยู่อย่างจำกัด ทำให้แต่ละหมู่บ้านมีการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เท่ากัน จึงทำให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตามการ โอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน



## ข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตาม การโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม มีบางประเด็นที่มีปัญหาอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

### 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

#### 1.1 ด้านคมนาคม

1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลคงควนควรมีการขยายผิวจราจรถนนบางสายที่คับแคบ หรือถนนสายหลักที่มีประชาชนสัญจรไปมามาก อาจทำให้เกิดอันตราย มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หรือไฟเตือนตามทางแยก จุดอันตราย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และลดอัตราการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

#### 1.2 ด้านสาธารณูปโภค

1.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลคงควนควรมีการสูบน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรหรือประชาชนในการนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกพืชต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการเพาะปลูก จะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

1.2.2 พร้อมทั้งมีการบำรุงรักษา คูและระบบชลประทาน เช่น ฝ่ายกั้นน้ำ ห้วยหนอง คลอง บึง เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาภัยแล้ง

#### 1.3 ด้านสาธารณูปการ

1.3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลคงควน ควรมีการจัดให้มีตลาดเป็นแหล่งซื้อขายสินค้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีสถานที่ในการจำหน่ายผลผลิต หรือสินค้าต่างๆ สามารถนำมาวางจำหน่ายได้อย่างทั่วถึง และจะต้องมีการควบคุม ดูแลสุขลักษณะความสะอาดของตลาดให้มีคุณภาพ พร้อมให้บริการประชาชน มีการจัดตลาดให้มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งผู้นำสินค้ามาจำหน่ายและผู้นำใช้บริการตลาด ถ้าตลาดมีมาตรฐานประชาชนมาจับจ่ายสินค้ามากขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจภายในตำบลดีขึ้น

## 1.4 ด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

1.4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลคงควนควรมีการจัดโซนการค้าขาย ประกอบกิจการพาณิชย์ในตำบล ให้เป็นระเบียบไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยการวางผังเมืองในตำบลให้เป็นระบบ การสร้างบ้านเรือนของประชาชน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เพื่อความเป็นระเบียบและลดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ สามารถบริหารจัดการภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงควน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY